

เศรษฐกิจทำพิเศษ นศ.ทะเลลึก ม.หาดใหญ่

ม.หาดใหญ่เด็กทะเลลึก 3 คณะ ทะลุเป้า ตัดใจรับตามความพร้อมของบุคลากร ซึ่งผู้ปกครองกังวล เศรษฐกิจตก ส่งลูกเรียนหวังรับราชการ ยึดหลักเงินน้อยแต่มั่นคง นิเทศฯ น้องใหม่ยอดพุ่ง รับผิดชอบต่อได้ยังขาดแรงงานสายนี้ โวพันธมิตร ส่วนกลางพร้อมเทรนนักศึกษาฝึกงาน

นายสุวิข รัตนะรัต คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่าปีการศึกษา 2549 มีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกินเป้าที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 300 โดยเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่าปกติ ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากเรื่อง ของภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานรับราชการ แม้เงินเดือนน้อยแต่มองถึงความมั่นคงเป็นหลัก

ในส่วนของสาเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นก็มีส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะ

นักศึกษาจะเลือกเรียนในสถาบันและวิชาที่ชอบและถนัดมากกว่า อีกส่วนหนึ่งทางคณะได้มีการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งใน

เข้ามาสมัครเยอะมากแต่ทางคณะสามารถรองรับได้เพียง 20 คนเท่านั้น เพื่อจะได้พอดีกับอุปกรณ์และบุคลากรที่มีอยู่ ซึ่งก็ถือว่ามีความ

การใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่อนข้างมาก ก็ได้ประสานกันกับคณะวิทยฯด้วย ถือเป็นการทำงานร่วมกันอีกทางหนึ่ง



(ภาพจากซ้าย) สุวิข รัตนะรัต , อาจารย์อารยา สวัสดิ์ไชย และ รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวชิชาไนย

รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวชิชาไนย คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ว่าแม้จะมีนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นปัญหา กับแผนการเรียนต่าง ๆ เพราะเรามีการเตรียมความพร้อมรองรับอยู่แล้ว มีปัญหาที่คงเป็นเรื่องของตัวนักศึกษาเองที่บางคนยังกลัวเทคโนโลยี ทั้งที่เรื่องไอที เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเจออยู่ทุกวัน ที่

สำคัญคือแรงงานไอที บ้านเรายังขาดอยู่มาก ตอนนี้นักศึกษาคณะวิทยฯ มี 132 คน และมีรุ่นแรกที่จบไปเมื่อการศึกษาที่แล้ว

ต่อไปคงต้องพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนที่เน้นการทำงานในด้านเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ที่จะเป็นการทำสื่อแอนิเมชัน การสร้างภาพยนตร์ ฯลฯ ก็ต้องมีการเรียนหรือทำงานร่วมกันกับคณะนิเทศฯ เช่นกัน”

และนอกพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แต่ได้รับการตอบรับจากนักเรียนมากที่สุด ได้รับการเปิดเผยจากนางอารยา สวัสดิ์ไชย รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ว่าทางคณะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ถึงแม้จะมีนักศึกษา

พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ เพราะทางคณะเองก็เป็นทีปรึกษาของสถานีวิศยุของมหาวิทยาลัยด้วย

อาจารย์อารยา มองว่าตลาดแรงงานยังเปิดกว้างสำหรับคณะนิเทศศาสตร์ แม้ในภาคใต้นี้ไม่มีที่ไหนเปิดสอน แต่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็มีพันธมิตรจากส่วนกลางเข้ามาช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเครื่องมือเครื่องมื่อ เรื่องการฝึกงานของนักศึกษา รวมถึง

วันที่ 5 ธ.ค. 2549 ฉบับที่ 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 "หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย 7"

ซามิลา ทิมส์

SAMILA TIMES